

## ประกาศระเบียบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ **Applicant Management process** (กระบวนการจัดการใบสมัครงาน) ในเครือบีเอส

### บริษัทต้องการให้คุณเป็นส่วนหนึ่งในทีมของเรา

ในประกาศเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ บริษัทต้องการแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับขั้นตอนและการนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปดำเนินการในกระบวนการจัดการใบสมัครงานของเครือบีเอส นอกเหนือจากนี้ เรายังต้องการแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับสิทธิ์ภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลทั้งหมดที่อ้างอิงถึงบุคคลหรืออาจจะทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ อาทิ วันเกิด ที่อยู่ ใบกำกับภาษี และ ข้อมูลเฉพาะที่เจาะจงไปยังบุคคลนั้นๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ป้อนเข้าสู่ระบบการจัดการใบสมัครงาน จะถูกนำไปดำเนินการโดยนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องในเครือบีเอส จุดประสงค์ของการนำไปใช้นั้นเพื่อดำเนินการในการสมัครของคุณและเพื่อการบรรจุตำแหน่งงานว่างของบริษัทในเครือบีเอส

ที่เครือบีเอส ขั้นตอนการทำงานนั้นจะมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย อาทิ ฝ่ายบุคคล ผู้จัดการ และในกรณีจำเป็น จะรวมถึงพนักงานอื่นๆในแผนกที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการสรรหาบุคลากรด้วย บุคคลเหล่านี้อาจเป็นพนักงานของบริษัทอื่นๆในเครือบีเอส ดังนั้นข้อมูลของคุณอาจจะถูกแลกเปลี่ยนภายในบริษัทในเครือบีเอสทั่วโลก

### บีเอสเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรับรองความปลอดภัยของข้อมูลทางธุรกิจนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา บริษัทตระหนักถึงสิ่งนี้เสมอในทุกๆขั้นตอนการดำเนินงานทางธุรกิจ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นจะถูกจัดเก็บเมื่อคุณสมัครงานออนไลน์ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายในสหภาพยุโรปหรือหากนอกเหนือจากในสหภาพยุโรป ก็จะบังคับใช้ตามในบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามประเทศที่คุณได้สมัครงานเข้ามา

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยของข้อมูลนั้นเป็นส่วนสำคัญในนโยบายบริษัท แม้จะไม่ได้มีกฎหมายท้องถิ่นบังคับให้ปฏิบัติตาม

### ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลส่วนบุคคล

นิติบุคคลเครือบีเอสที่คุณได้ส่งข้อมูลการสมัครเข้ามา มีหน้าที่รับผิดชอบในการนำข้อมูลไปดำเนินการต่อ

ด้านล่างนี้เป็นรายละเอียดช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเขต **ASEAN**:

เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับภูมิภาคอาเซียน

RBAS/DSO Department

Robert Bosch (S.E.A) Pte Ltd

11 Bishan St 21

Singapore 573943

อีเมล: [ASEAN.DPO@sg.bosch.com](mailto:ASEAN.DPO@sg.bosch.com)

ด้านล่างนี้เป็นรายละเอียดช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลส่วนบุคคล:

คุณ **Matthias Goebel**

เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Information Security and Data Privacy, Robert Bosch Group (C/ISP)

Robert Bosch Group GmbH

P.O. Box: 30 02 20

70442 Stuttgart

GERMANY

อีเมล: [Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com](mailto:Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com)

เพื่อแจ้งให้เราทราบว่าท่านรับรู้เกี่ยวกับระเบียบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้แล้ว โปรดคลิกที่ลิงก์นี้

<https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz>

**การสมัครงานในตำแหน่งที่ประกาศบนเว็บไซต์**

วิธีที่ง่ายที่สุดในการสมัครงานที่บอชนั้น คือการสมัครเข้ามาโดยตรงในตำแหน่งที่ประกาศอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท ไบสมัครของจะถูกพิจารณาตามกระบวนการภายในของบริษัท

ใบสมัครงานที่เป็นกระดาษจากผู้สมัครที่ยื่นด้วยตนเองจะถูกส่งไปยังระบบการจัดการใบสมัครงาน โดยการกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบด้วยพนักงานของบริษัท ใบสมัครงานของคุณจะถูกส่งกลับคืนไปหาคุณหรือไม่ก็จะถูกทำลายภายหลัง คุณจะได้รับอีเมลอนุญาตจากทางบริษัทให้คุณยืนยันการสมัครงานของคุณในระบบหลังจากที่ทางบริษัทได้กรอกข้อมูลการสมัครงานของคุณเข้าไปในระบบแล้ว หาก你不ทำการยืนยันการสมัครงานของคุณในระบบภายใน 30 วัน ข้อมูลของคุณจะถูกลบออกจากระบบการจัดการใบสมัครงานและคุณจะถูกคัดออกจากระบวนการคัดเลือกของบริษัททันที

คุณสามารถใช้ทางเลือกอื่น ๆ ในการสมัครงานโดยผ่านเครือข่ายบุคคลที่รู้จักเป็นการส่วนตัว อาทิ พนักงานในเครือข่าย เป็นต้น คุณแค่ส่งประวัติการทำงานของคุณมายังพนักงานที่คุณรู้จัก โดยพนักงานดังกล่าวจะอัปโหลดข้อมูลของคุณไปยังระบบการจัดการใบสมัครงาน หลังจากนั้นคุณจะได้รับอีเมลอนุญาตให้คุณยืนยันการสมัครในระบบ ถ้า你不ทำการยืนยันการสมัครของคุณในระบบภายใน 30 วันนั้น ข้อมูลของคุณจะถูกลบออกจากระบบการจัดการใบสมัครงานและคุณจะถูกคัดออกจากระบบการคัดเลือกของบริษัททันที ทางเราเห็นว่าใบสมัครของคุณถูกแนะนำมาโดยพนักงานภายใน พนักงานที่แนะนำคุณมานั้นจะสามารถตรวจสอบภาพรวมและสถานะการสมัครของคุณ แต่จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลอื่น ๆ ในขั้นตอนการสมัครของคุณได้

บริษัทจะคอยแจ้งให้คุณทราบเป็นระยะๆ ถึงสถานะการสมัครงานของคุณผ่านทางอีเมล คุณสามารถแก้ไข หรือเพิกถอนใบสมัครของคุณในระบบได้ตลอดเวลา หากคุณประสงค์ที่จะแก้ไขหรือเพิกถอน คุณจะต้องมีโปรไฟล์ใน SmartRecruiters ซึ่งคุณสามารถสร้างโปรไฟล์ดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของ SmartRecruiters

ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาใบสมัครนั้น คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจผ่านทางอีเมล ถ้าหากคุณสนใจและมีโอกาส บริษัทอาจมอบสิทธิการเป็นสมาชิกใน Bosch applicant community ให้คุณได้อีกด้วย

### สถานภาพสมาชิกใน Bosch applicant community

หากคุณสามารถรับเชิญให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน Bosch applicant community ของเรานั้น คุณสามารถแสดงข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แผนกบุคคลทุกแผนกในเครือข่ายเห็น ซึ่งคุณมีสิทธิ์ที่จะตอบรับหรือปฏิเสธการเชิญเข้าร่วมใน community นี้ หากคุณตอบรับคำเชิญ นั้นหมายความว่า คุณอนุญาตให้บริษัทแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับตำแหน่งว่างในอนาคต และทำให้บริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและนำข้อมูลดังกล่าวไปพิจารณาสำหรับตำแหน่งว่างเหล่านั้นได้ ในฐานะสมาชิก คุณจะมีช่องทางในการติดต่อผู้จัดการฝ่ายบุคคลโดยตรง คุณจะได้รับข้อมูลทางการตลาดเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร และคำเชิญเข้าร่วมงานหรือกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย ทั้งนี้คุณสามารถลบโปรไฟล์ของคุณใน Bosch applicant community ได้ตลอดเวลา

## การจัดประเภทของข้อมูล

ด้านล่างนี้เป็นประเภทหลักของข้อมูลส่วนบุคคล:

- ข้อมูลหลัก (อาทิ ชื่อ, วันเกิด, สัญชาติ, ที่อยู่อาศัย)
- เอกสาร (เอกสารอ้างอิง, เอกสารรับรอง, ประวัติการทำงาน)
- เอกสารสำหรับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (อาทิ รายละเอียดบัญชีธนาคาร)
- ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร (อาทิ อีเมล, เบอร์โทรศัพท์, ไอดีผู้ใช้ในระบบ IT, เสียงและภาพบันทึก)
- ข้อมูลที่ถูกบันทึกในขณะที่ใช้ระบบ IT

ทั้งนี้ยังรวมอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ อาทิ ข้อมูลด้านสุขภาพ

## แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

ตามกฎหมายโดยทั่วไป ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นจะถูกจัดเก็บระหว่างกระบวนการสมัคร

เมื่อตำแหน่งที่มีความละเอียดอ่อนบางตำแหน่งได้ถูกบรรจุแล้วอาจมีความจำเป็นในการตรวจสอบข้อมูลการสมัครและประวัติภูมิหลังเพิ่มเติม ผลการตรวจสอบนั้นจะถูกจัดเก็บลงใน ระบบการจัดการใบสมัครงาน หากจะต้องมีการตรวจสอบประวัติภูมิหลัง บริษัทจะระบุให้ทราบอย่างชัดเจนไว้ในประกาศงาน การตรวจสอบประวัติภูมิหลังนั้นเป็นการตรวจสอบตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายท้องถิ่น เพื่อการนี้ บริษัทจะเลือกใช้ผู้ให้บริการภายนอกอย่างระมัดระวัง (selected service provider)

ขั้นตอนการสมัครสำหรับ Junior Managers Program ผู้สมัครอาจจะต้องส่งคลิปเสียงหรือวิดีโอ หากต้องการส่งคลิปเสียงและคลิปวิดีโอดังกล่าว บริษัทจะระบุให้ทราบอย่างชัดเจนในประกาศงาน

## การโอนถ่ายข้อมูลในระหว่างการสรรหาบุคลากร

ถ้าทางบริษัทจ้างคุณในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ข้อมูลของคุณจะถูกส่งจากระบบการจัดการใบสมัครงาน ไปยังระบบการบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นที่ที่จัดเก็บข้อมูลและขั้นตอนการดำเนินการของพนักงานทั้งหมด

## จุดประสงค์ของการดำเนินการและกฎหมายพื้นฐาน

บริษัทและผู้ให้บริการภายนอกนั้นใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้หลักคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (EU's GDPR: EU's General Data Privacy Regulation) รวมถึงกฎหมายบังคับใช้ใดๆก็ตามที่คุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลภายในประเทศและกฎหมายที่บังคับใช้ของชาติอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลของคุณจะถูกดำเนินการในกระบวนการจัดการใบสมัครงาน เพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับการจ้างงานกับนิติบุคคลเครือข่าย

หลักพื้นฐานทางกฎหมายที่บริษัทยึดเป็นหลักสำหรับวัตถุประสงค์นี้ คือ หลักคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป มาตราที่ 6 ย่อยหน้า 1(b) (“การร้องขอข้อมูล (ในที่นี้หมายถึงจากผู้สมัคร) เพื่อการดำเนินการสู่ขั้นตอนถัดไปก่อนจะเซ็นสัญญา”) หลักพื้นฐานทางกฎหมายอื่น ๆ มีดังนี้:

- หลักคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป มาตราที่ 6 ย่อยหน้า 1(a) (การอนุญาต) อาทิ การอนุญาตให้ **Bosch applicant community** เป็นส่วนหนึ่งระบบการจัดการใบสมัครงาน
- หลักคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป มาตราที่ 6 ย่อยหน้า 1(f) (ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย) อาทิ การประเมินของฝ่ายบุคคล (การควบคุม, รายงานผลการวิเคราะห์)

### ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ

การที่ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษถูกดำเนินการ ตามหลักคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป มาตราที่ 9 ย่อยหน้า 1 (อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ) ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกดำเนินการและประมวลผลโดยยึดตามหลักคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป มาตราที่ 9 ย่อยหน้า 2(b). นอกจากนี้ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องนำข้อมูลของคุณไปดำเนินการเพื่อประเมินความสามารถในการทำงานของคุณตามที่ระบุไว้ในหลักคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป มาตราที่ 9 ย่อยหน้า 2(h)

### การเปิดเผยข้อมูล

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการจ้างงาน (อาทิ ผู้บริหารที่ทำหน้าที่สั่งการ (Line manager), พนักงานของฝ่ายสรรหาบุคลากร, พนักงานฝ่ายบุคคล และพนักงานตัวแทน) เท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลภายในนิติบุคคลเครือข่าย ซึ่งคุณสามารถสมัครงานด้วยเท่านั้น นอกจากนี้ ข้อมูลการสมัครของคุณอาจถูกเปิดเผยให้กับบุคคลอื่นๆ หากคุณมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งว่างอื่นภายในเครือข่าย ในประเทศเดียวกัน คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับบุคคลอื่นเพื่อตำแหน่งงานว่างดังกล่าวผ่านทางอีเมล และบริษัทจะต้องได้รับการอนุญาตจากคุณเพื่อยืนยันการสมัครงานในตำแหน่งใหม่และตำแหน่ง

บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับฝ่ายควบคุมข้อมูลอื่นๆในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น หากบริษัทหรือบุคคลที่สามมีความสนใจหรือมีประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการเปิดเผยนี้ หรือคุณได้อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลแล้ว คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานในหมวด “จุดประสงค์ของการดำเนินการและกฎหมายพื้นฐาน” นิติบุคคลอื่นๆในเครือข่ายอาจถูกจำกัดความให้เป็นบุคคลที่สามได้เช่นเดียวกัน ถ้าหากข้อมูลถูกเปิดเผยสู่บุคคลที่สามภายใต้พื้นฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย กรณีดังกล่าวจะได้รับการอธิบายเพิ่มเติมในคำชี้แจงข้อมูลส่วนบุคคล ในบางกรณี บริษัทจะใช้ผู้ให้บริการภายนอกเพื่อบรรลุหน้าที่ตามสัญญา และหน้าที่โดยชอบตามกฎหมาย คุณสามารถศึกษารายชื่อของผู้รับเหมา (contractor) และผู้ให้บริการภายนอกได้ในหมวด “ผู้รับเหมาและผู้ให้บริการภายนอก (ผู้ประมวลผลข้อมูล)” นอกเหนือจากนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้รับภายนอกเครือข่าย เนื่องจากความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามสัญญาและหน้าที่โดยชอบตามกฎหมาย

### ผู้รับเหมาและผู้ให้บริการภายนอก (ผู้ประมวลผลข้อมูล)

บริษัทได้คัดเลือกผู้ให้บริการภายนอกอย่างระมัดระวังและเฝ้าตรวจสอบการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการจากภายนอกมีการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างรอบคอบและจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัย นิติบุคคลอื่นๆในเครือข่ายอาจถูกจำกัดความว่าเป็นผู้ให้บริการภายนอกเช่นเดียวกัน

ตารางด้านล่างนี้เป็นตารางรายชื่อผู้รับเหมาและผู้ให้บริการภายนอกที่บริษัทมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วยในปัจจุบัน:

ผู้ให้บริการภายนอก	หน้าที่การดำเนินการ
SmartRecruiters GmbH Dircksenstrasse 47 10178 Berlin, Germany SmartRecruiters SP. Z o.o. Fabryczna 20, 31-553 Kraków, Poland SmartRecruiters Inc. 225 Bush Street, San Francisco, CA 94104, USA	จัดหาและพัฒนา <b>Cloud platform</b> (ตัวซอฟต์แวร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางผู้ให้บริการให้บริการกับบริษัท) เพื่อขั้นตอนการดำเนินงานที่กล่าวมาด้านบนทั้งหมด รวมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมี
Viasto GmbH Badstr. 20, 13357 Berlin Deutschland	ดำเนินการและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากการสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอ หรือ ถ่ายวิดีโอ
Signum GmbH Rungestrasse 19 10179 Berlin, Germany	เซิร์ฟเวอร์โฮสติ้ง
Amazon Web Services Inc. 10 Terry Avenue North Seattle, WA 98109-5210, USA	จัดเตรียมและดูแลในด้านเทคนิคของ <b>Cloud platform (ตัว Platform เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางผู้ให้บริการให้บริการกับบริษัท)</b>
SendGrid Inc. 1801 California Street Suite 500 Denver, Colorado 80202, USA	ดำเนินการในการสื่อสารทางอีเมลระหว่าง บ็อกซ์และผู้สมัคร
Text Kernel BV Nieuwendammerkade 28A17 Amsterdam, Noord-Holland 1022 AB The Netherlands	จัดหาและดูแลแอปพลิเคชันที่ใช้ในการจัดเก็บประวัติการทำงานของผู้สมัครในปัจจุบัน

<p>I.K. Hofmann Projektmanagement GmbH Lina-Ammon-Str. 19 90471 Nürnberg</p>	<p>ดำเนินการและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากการ สัมภาษณ์ผ่านวิดีโอ หรือจากขั้นตอนการคัดเลือก ผู้สมัคร</p>
--	--

## ระยะเวลาในการจัดเก็บ; ช่วงเวลาในการจัดเก็บ

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อจุดประสงค์ที่กล่าวมาด้านบนหลังจากตำแหน่งที่คุณสมัครเข้ามาได้ถูกบรรจุให้กับผู้สมัครอื่น บริษัทจะทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลทันทีที่สิ้นสุดความต้องการตามจุดประสงค์ที่กล่าวมา หรือ บริษัทไม่มีประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว ถ้าหากบริษัทมีข้อผูกมัดในการจัดเก็บตามกฎหมายภายในประเทศหลังจากกระบวนการสมัครงานเสร็จสมบูรณ์ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกจัดเก็บไว้อีกหนึ่งระยะหนึ่ง นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเก็บไว้เพื่อมีกรณีการเรียกร้องกับทางบริษัท หากคุณเป็นหนึ่งในสมาชิกของ **Bosch applicant communities** คุณสามารถลบโปรไฟล์ของคุณได้ตลอดเวลา

## การรักษาความปลอดภัยระหว่างข้อมูลอยู่ในขั้นตอนดำเนินการ

บริษัทใช้ทั้งมาตรการทางเทคนิคและมาตรการขององค์กรในการทำให้มั่นใจว่าระดับการรักษาความปลอดภัยอยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้เจตนา หรือการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย ทั้ง การก่อให้เกิดความเสียหาย บิดเบือน สูญเสีย เปลี่ยนแปลง เปิดเผย หรือเข้าถึงโดยบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต บริษัทจะคอยพัฒนาและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ทันสมัยอยู่เสมอ

## สิทธิ์ของผู้ใช้

หากคุณต้องการยืนยันสิทธิ์ใดๆดังต่อไปนี้ที่บริษัทให้คุณอย่างสมัครใจ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อช่องทางการติดต่อ ในขณะที่ติดต่อทางบริษัท โปรดมั่นใจว่าคุณสามารถระบุยืนยันตัวตนของคุณได้

## สิทธิ์ในการเข้าถึง

คุณมีสิทธิ์ในการได้รับข้อมูลจากทางบริษัทเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการทางข้อมูลของคุณ คุณสามารถยืนยันสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆก็ตามที่ดำเนินการโดยทางบริษัท

## สิทธิในการแก้ไข หรือลบสำเนา

หากคุณสามารถแสดงหลักฐานจำเป็นที่ชอบตามกฎหมายได้ คุณสามารถร้องขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง และเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ หรือลบข้อมูลของคุณได้ ทั้งนี้สิทธิในการร้องขอไม่รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบกำกับภาษี หรือเอกสารทางฝ่ายบัญชี หรือข้อมูลที่ยังอยู่ในช่วงเวลาการจัดเก็บของบริษัท หากไม่ได้มีความต้องการที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว การดำเนินการสำหรับข้อมูลดังกล่าวจะถูกจำกัด (ดูเพิ่มเติมด้านล่าง)

## ข้อจำกัดในการดำเนินการ

หากคุณสามารถแสดงหลักฐานจำเป็นที่ชอบโดยกฎหมาย คุณสามารถร้องขอให้เราจำกัดการดำเนินการทางข้อมูลของคุณได้

## การคัดค้านในการดำเนินการทางข้อมูล

คุณมีสิทธิที่จะคัดค้านการดำเนินการทางข้อมูลของคุณตลอดเวลา ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะหยุดการดำเนินการทางข้อมูลของคุณ ยกเว้นทางบริษัทสามารถแสดง หลักฐานที่ชอบโดยกฎหมายและมีน้ำหนักมากกว่าในการดำเนินการต่อ

## การเพิกถอนการอนุญาต

หากคุณยินยอมให้บริษัทดำเนินการทางข้อมูลของคุณ คุณสามารถเพิกถอนได้ตลอดเวลาและมีผลบังคับในอนาคต ทั้งนี้การเพิกถอนจะไม่มีผลกระทบต่อความชอบโดยกฎหมายของบริษัทต่อการดำเนินการทางข้อมูล

## การโยกย้ายข้อมูล

คุณมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลของคุณจากทางบริษัทในรูปแบบที่เป็นสากลและสามารถใช้อุปกรณ์อ่านได้ หรือสามารถโอนถ่ายข้อมูลด้วยวิธีทางเทคนิคไปยังบุคคลที่สามได้

## สิทธิในการร้องทุกข์ถึงฝ่ายบริหารการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีสิทธิที่จะส่งหนังสือร้องทุกข์ถึงฝ่ายบริหารการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถติดต่อได้ทั้งฝ่ายบริหารการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศของคุณหรือจากทางรัฐบาลเยอรมัน หรือฝ่ายบริหารคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเครือข่าย

ฝ่ายบริหารและรับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกลุ่มบริษัทบ็อบ

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit



ที่อยู่:

Königstrasse 10a

70173 Stuttgart, Germany

รหัสไปรษณีย์:

P.O. Box 10 29 32

70025 Stuttgart

GERMANY

โทร: +49 (0)711/615541-0

แฟกซ์: +49 (0)711/615541-15

อีเมล: [poststelle@lfdi.bwl.de](mailto:poststelle@lfdi.bwl.de)